
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी 

  

  

 

  

महाराष्ट्र कवधानपररषद 
  

पाचवे (कहवाळी) अकधवेशन, २०२४ 
_____________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - २० 
  

_____________ 
  

राज्यात खाजगी लॅब धारिाांनी RT-PCR चाचणीचे जादा दर आिारल्याबाबत 

  

(१) ४८१६ (१७-११-२०२०) श्री.प्रकवण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.कनरांजन डावखरे, श्री.अमोल 

कमटिरी, श्री.शकशिाांत कशांदे, श्री.कवक्रम िाळे : सन्माननीय साववजकनि आरोग् य व िट टट ांब िल् याण 

मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात कोविड-१९ संक्रमण काळामध्ये आर.टी.पी.सी.आर. अँटीजन, रक्त तपासणी चाचण्या कोरोना 

ससंगााच्या वनदानासाठी िापरल्या जात असताना शहरात अनके वठकाणी कोणतीही नोंदणी नसलेल्या 

िैद्यकीय प्रयोगशाळा सरुु झाल्याच ेतसचे एम.डी. पथॅॉलॉजीस्ट एकाच िेळी अनके वठकाणी स्िाक्षरी करुन 

प्रत्येक अहिालामागे दर आकारणी करुन सिासामान्यांची लटू करीत असल्याच ेमाह ेऑक्टोबर, २०२० 

मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, महानगरपावलकेच्या लोकमान्य वटळक रुग्णालयातनू वनलंबन झालेल्या रक्त सकं्रमण 

अविकारी मुबंई िगळता अनके वठकाणी िैद्यकीय तपासण्यांच्या अहिालांिर स्िाक्षरी करताना आढळून 

आल्याच ेवनदशानास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्यात ज्या सवमतीन े आर.टी.पी.सी.आर. चाचणीच े िाढीि दर मजंरू केले त्यांच्यािर 

कारिाई करून खाजगी लॅबिारकांनी अवतररक्त आकारणी केलेले पसै ेिसलू करािे अशी विनतंी मा.विरोिी 

पक्षनतेे, वििान पररषद यानंी वदनांक ११ सप्टेंबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्िये केली असनू या पत्रािर 

कायािाही न करता रुपये १४८ मध्ये आर.टी.पी.सी.आर. चाचणी करणे शक्य असल् याचा खलुासा 

मा.सािाजवनक आरोग्य मतं्री यांनी केला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, खाजगी लॅबिारकांनी रुपये १४८ खचा असणाऱ्या चाचणीच े रुग्णांकडून १६०० त े

२५०० रुपय ेआकारले असनू एच.एल.एल. लाईफ केअरन ेरुपय े७९६ मध्ये आर.टी.पी.सी.आर. चाचणी 

करण्याची तयारी दाखविली असताना, त्याच दरात खाजगी लॅब िारकांना चाचणी करुन दणे्याच ेबंिन न 

घातल्यान,े रुग्णांच े रुपये २७० कोटी एिढा जादा खचा झाल्यान ेनकुसान झाल ेआह,े ह ेही खरे आह े

काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

त्यानषुगंान ेजादा दर वनवित करणाऱ्या आवण आकारणाऱ्या सवमती ि खाजगी प्रयोगशाळांविरुध्द कारिाई 

करुन औषिांच्या दकुानांमिील फामाावसस्टप्रमाणे पथॅॉलॉजीस्टनाही एकाहून अविक वठकाणी स्िाक्षरी 

करण्यास बंदी घालण्यासबंंिी वनयमािली करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

डॉ. तानाजी सावांत (१४-०९-२०२४) : (१) ि (२) ह ेखरे नाही. 

परंत ु बहृन्मुबंई महानगरपावलकेच्या लोकमान्य वटळक रूग्णालयातील रक्त सकं्रमण 

अविकाऱ्याविरोिात तक्रार प्राप्त झाली असनू सदर अविकाऱ्याविरुध्द सिंकष खात्यातंगात चौकशी 

करण्यात आली आह.े 

(३) राज्यातील आर.टी.पी.सी.आर. चाचणीची दर वनविती ही खाजगी लॅब साठी असनू खाजगी लॅब मध्ये 

चाचणी करणाऱ्या रुग्णांसाठीची आह.े सिा शासकीय रुग्णालयांमध्ये आर.टी.पी.सी.आर. चाचणी मोफत 

उपलब्ि आह.े तसचे रुपये १४८/- हा खचा हाफवकन माफा त राज्यासाठी एकवत्रत खरेदी केलेल्या 

आर.टी.पी.सी.आर. चाचणीसाठी लागणाऱ्या फक्त वकट्सचा आह.े 

(४) ि (५) ह ेखरे नाही. 

म.ेएच.एल.एल. लाईफ केअर वल. यांच ेरुपये ७९६/- प्रती आर.टी.पी.सी.आर. चाचणी, ह ेदर फ्री 

डायग्नोवस्टक योजनेंतगात समाविष्ट सािाजवनक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य ससं्थांमध्ये उपचार घेणाऱ्या 

रुग्णांच्या चाचण्या करण्यासाठीच लाग ू आहते. खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या वकंिा खाजगी 

प्रयोगशाळेमध्ये चाचणी करणाऱ्या रुग्णांसाठी ह ेदर लाग ूनाहीत. त्यामळेु एच.एल.एल. च्या दराची खाजगी 

प्रयोगशाळेच्या दरांशी तलुना करुन खाजगी प्रयोगशाळामध्ये चाचणी केलेल्या रुग्णांच ेरुपये २७०/- कोटी 

जादा खचा झाले, ह ेम्हणणे िस्तवुस्थतीस िरुन नाही. 

(६) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

सफाळे आकण पालघर (ता.कज.पालघर) येथील ग्रामीण भागातील रस्तयाांच्या दटरुस्तीसाठी 

कनधी उपलब्ध िरून सदर रस्तयाांवरील अवजड वाहनाांची वाहतूि रोखण्याबाबत 

  

(२) १८७९६ (२०-०६-२०२३) श्री.सटकनल कशांदे : सन्माननीय ग्रामकविास मांत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा करतील काय :- 

(१) सफाळे आवण पालघर (ता.वज.पालघर) येथे सरुु असलेल्या विविि राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या कामांसाठी 

मरुूममाती आवण गौण खवनजांची िाहतकू करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीच्या अिजड िाहनांच्या िदाळीमळेु या 

दोन्ही तालकु्यातंील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणािर दरुिस्था झाली असनू ग्रामस्थांची 

गैरसोय होत असल्याची बाब वदनांक ३ मे, २०२३ रोजी िा त्यासमुारास वनदशानास आली आह,े ह ेखरे 

आह ेकाय, 

(२) असल्यास, केिळ आठ ते दहा टन भार पलेण्याची क्षमता असलेल्या पालघर वजल््ातंील विविि 

ग्रामीण भागातील रस्त्यांिर ३० ते ४० टन िजनी िाहनांची सातत्यान ेिदाळ सरुु असल्यान ेरस्ते नादरुुस्त 

होत आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले 

त्यानषुगंान े सफाळे ि पालघर (ता.वज.पालघर) येथील नादरुुस्त झालेल्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या 

दरुुस्तीसाठी तातडीन े वनिी उपलब्ि करून दणे्यासह सदर रस्त्यांिरील अिजड िाहनांची िाहतकू 

रोखण्याच्या दृष्टीन ेशासनान ेतातडीन ेकोणती कायािाही अथिा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.कगरीश महाजन (०८-०९-२०२४) : (१) ि (२) ह ेखरे आह.े 

(३) पालघर वजल््ातील सफाळे ि पालघर पररसरामध्ये बडोदा एक्सप्रेस कॉररडॉर या राष्ट्रीय प्रकल्पाच े

काम सरुु आह.े सदर प्रकल्पांच्या कामामळेु उक्त पररसरातील एकूण २५ ग्रामीण ि अिगीकृत रस्ते 

क्षवतग्रस्त झाले असल्याच ेवजल्हा पररषदने ेकळविले आह.े  

 सदर रस्त्यांपकैी इवजमा-६१ या रस्त्याच ेकाम मखु्यमतं्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ अंतगात रुपय े

१०.३७ कोटी रकमचे ेकाम मजंरू आह.े अन्य क्षवतग्रस्त रस्त्यांच्या दरुुस्तीकरीता सबंंवित राष्ट्रीय प्रकल्पांच े

काम सरुु असलेल्या कंपनीच े प्रवतवनिींसमिेत विचारविवनमय करुन प्रकल्पामळेु क्षवतग्रस्त झालेल्या 

रस्त्यांच्या दरुुस्तीबाबत तात्काळ कायािाही करण्याबाबत वजल्हा पररषदसे सचूना दणे्यात आलेल्या आहते. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

पटणे शहरात सटरू असलेल्या चांदन झाडाांच्या तस्िरीबाबत 

(३) २११११ (०४-०१-२०२४) श्री.सटकनल कशांदे : सन्माननीय उप मटख् यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) पणुे शहरात गत िषाात चदंनाच्या झाडांची चोरी होत असलेल् या २५ घटना घडल्याची बाब वदनाकं    

१५ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी िा त्यासमुारास वनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, चदंनांच्या झाडांची चोरी करून कनााटक आवण आधं्रप्रदशेमध्ये तस्करी करणाऱ्या टोळ्या 

पणुे शहरामध्ये सवक्रय झाल्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले आह े

आवण पणुे शहरातील चदंनाच्या लाकडांची तस्करी थाबंविण्यासाठी शासनान ेकोणती उपाययोजना केली 

िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ?  

  

श्री.देवेंद्र फडणवीस (०८-०८-२०२४) : (१) पोलीस आयकु्त, पणुे शहर कायाक्षेत्रामध्ये चदंनाच्या 

झाडाचं्या चोरीबाबात सन २०२२-२०२३ मध्ये एकूण ४८ गनु््ांची नोंद करण्यात आलेली आह.े 

(२) नाही. 

(३) चदंन चोरीबाबत सबंंवितांिर गनु्ह ेदाखल करण्यात आले असनू १५ दोषारोपपत्र मा.न्यायालयामध्ये 

सादर करण्यात आले असनू उिाररत ३३ गनु््ांिर तपास सरुु आह.े तसचे चदंन चोरीबाबत आळा 

बसविण्याकरीता पणुे पोलीस दलामाफा त १) रात्रीची नाकाबंदी िाढविणे २) रात्र गस्त िाढविणे ३) कोंबींग 

ऑपरेशन यासारख्या उपाययोजना करण्यात यते आहते.  

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 
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मांठा ग्रामीण रुग्णालय (कज.जालना) येथे उपकजल्हा रुग्णालय उभारण्याबाबत 

  

(४) २१४१३ (०५-०१-२०२४) श्री.राजेश राठोड, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सतेज ऊफव  

बांटी पाटील, श्री.अकभकजत वांजारी, श्री.सटधािर अडबाले, श्री.धीरज कलांगाडे, श्री.जयांत 

आसगाविर, डॉ.प्रज्ञा सातव : सन्माननीय साववजकनि आरोग् य व िट टट ांब िल् याण मांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मठंा ग्रामीण रुग्णालय (वज.जालना) येथे उपवजल्हा रुग्णालय उभारण्याबाबत स्थावनक जनततेनू मागणी 

होत असनू निीन रुग्णालय इमारतीचा प्रस्ताि अद्यापही शासनाकडे प्रलंवबत आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ग्रामीण रुग्णालयातील कमाचाऱ्यांच्या श्रणेीत िाढ करण्याची ि कमाचाऱ्यांना 

वनिासस्थानाची व्यिस्था करण्याची आिश्यकता आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, मठंा ग्रामीण रुग्णालय (वज.जालना) येथे उपवजल्हा रुग्णालय उभारण्याबाबत तसचे ग्रामीण 

रुग्णालयातील कमाचाऱ्यांच्या श्रणेीत िाढ करण्याची ि कमाचाऱ्यांना वनिासस्थानाची व्यिस्था 

करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

डॉ. तानाजी सावांत (०२-०७-२०२४) : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) मठंा, वज.जालना येथील ३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयाच े ५० खाटांच्या उपवजल्हा रुग्णालयात 

श्रेणीििानास मान्यता दणे्यात आलेली आह.े सदर श्रेणीििीत रुग्णालयाच्या मखु्य इमारत बांिकामाच ेरुपये 

२७१०.०० लक्ष इतक्या रकमसे शासन वनणाय २६/०७/२०२३ अन्िये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 

आलेली आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

पटणे कजल्यासह राज्यात क्षयरोगाच्या औषधाांचा तटटवडा कनमावण झाल्याबाबत 

  

(५) २१६०७ (०५-०१-२०२४) श्री.सकचन अकहर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रकवण दरेिर, प्रा.राम कशांदे, 

अॅड.कनरांजन डावखरे, श्रीमती उमा खापरे, श्री.ज्ञानेश्वर म्हाते्र : सन्माननीय साववजकनि आरोग् य व 

िट टट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात क्षयरोग वनमुालनासाठी कें द्र आवण राज्य सरकारकडून विविि उपक्रम राबविण्यात यते 

असतानाच राज्यासह पणुे वजल््ामध्ये क्षयरोगाच्या औषिांचा तटुिडा जाणित असनू रुग्णांनाही उपचार 

सरुु ठेिण्यास अडचणी यते असल्याची बाब माह े ऑक्टोबर, २०२३ च्या पवहल्या आठिड्यात िा 

त्यादरम्यान वनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यामळेु महानगरपावलका आवण ग्रामीण रुग्णालयांना स्थावनक पातळीिर औषिांची खरेदी 

करािी लागली असनू औषिांची िेळेिर उपलब्िता न झाल्यान ेरुग्णाचं्या उपचार प्रवक्रयेिर याचा गंभीर 

पररणाम होत आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासानान े चौकशी करुन क्षयरोगाच े रुग्ण िाढत असताना दसुरीकडे 

औषिाचंा तटुिडा वनमााण होण्याची कारणे काय आहते याचा आढािा घेऊन रुग्णांना तातडीन े औषि े

उपलब्ि व्हािीत याकरीता शासनान ेकोणती उपाययोजना केली आह ेिा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

डॉ. तानाजी सावांत (२१-०३-२०२४) : (१) ह ेअंशत: खरे आह.े 

(२) नाही.  

(३) पणुे सह राज्यात भारत सरकारच्या कें द्रीय क्षयरोग विभागाकडून टीबीविरोिी औषि े वमळतात. 

कोणत्याही कारणास्ति औषिांचा तटुिडा असल्यास कें द्रीय क्षयरोग विभाग राज्य क्षयरोग कायाालयाला 

परिानगी दतेे आवण सिा वजल्हा क्षयरोग अविकारी ि शहर क्षयरोग अविकारी यांना राष्ट्रीय क्षयरोग 

दरुीकरण कायाक्रमाअंतगात अनदुान िाटप करण्यात येत.े राज्यात काही काळ औषि प्रवतरोिी रुग्णांसाठी 

(MDR रुग्ण) आिश्यक असणाऱ् या ठराविक काही औषिांचा (Cap. Clofazimine, Cap. 

Cycloserine, Tab Linezolid) परुिठा कें द्रीय क्षयरोग विभागाद्वारे उवशरा प्राप्त होत होता.यास्ति सिा 

वजल्हा ि शहर क्षयरोग अविकारी यांना स्थावनक पातळीिर खरेदी करण्याची परिानगी दणे्यात आली. 

त्यानसुार वजल्हा क्षयरोग अविकारी यांनी स्थावनक पातळीिर औषिांची खरेदी करुन रुग्णांना िेळेत 

औषिांचा परुिठा केलेला आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

पटणे शहरात मेरो प्रवाशाांिरीता सवव मूलभूत सेवा सटकवधा  

उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(६) २१७३९ (०५-०१-२०२४) श्रीमती उमा खापरे, श्री.प्रकवण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, प्रा.राम 

कशांदे : सन्माननीय मटख् यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील पणुे शहराचा विस्तार िाढला असनू शहरातील पायाभतू सवुििा मजबतू केल्या जात 

असतानाच पणुे शहरात मरेो सरुु झाली, परंत ु अद्याप बऱ्याच वठकाणी पणुे शहरातील मरेो स्थानकात 

प्रिाशानंा प्रिेश ि परेुशा सोयीसवुििा उपलब्ि नसल्याची बाब माह ेऑगस्ट, २०२३ च्या दसुऱ्या सप्ताहात 

िा त्यादरम्यान वनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास प्रिाशांसाठी असणाऱ्या सिा मलूभतू सिेा सवुििा परुविण्यासाठी तसचे वदव्यांग प्रिाशांना 

आिश्यक सवुििा दणे,े वदशादशाक फलक, एक्सलेटर, शौचालय, पावकंग व्यिस्था, बस स्टॉप ऑटो स्टॅन्ड, 

सरुक्षा रक्षक या सवुििांसह इतर सिा सवुििा दणे्यासाठी शासनान ेकोणती उपाययोजना केली िा करण्यात 

येत आह,े 

(३) नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.एिनाथ कशांदे (१६-०८-२०२४) : (१) ह ेखरे नाही.  

(२) ि (३) पणुे मरेो प्रकल्पाच्या सिा स्थानकांिर प्रिाशांसाठी वदशादशाक फलक, एक्सलेटर, शौचालय, 

बस स्टॉप, ऑटो स्टॅन्ड ि सरुक्षा रक्षक इत्यादी सवुििा उपलब्ि करुन दणे्यात आल्या आहते. तसचे काही 
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स्थानकांजिळ महामरेोच्या जवमनीिर प्रिाशांसाठी पावकंग व्यिस्था करण्यात आली आह.े उिाररत 

स्थानकांिर पावका गसाठी जागा उपलब्ि करुन दणे्यासाठी पणुे महानगरपावलकेकडे पाठपरुािा सरुु आह.े 
___________ 

  

नागपूर कजल्यातील प्राथकमि कशक्षिाांना कनवड शे्रणी लागू िरण्याबाबत 

  

(७) २१९०१ (०५-०१-२०२४) श्री.ज्ञानेश्वर म्हाते्र, श्रीमती उमा खापरे : सन्माननीय ग्रामकविास मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नागपरू वजल््ातील प्राथवमक वशक्षकांना ५६ िषांपासनू वनिड श्रेणी लाग ूकरण्यात आली नसल्याची 

बाब माह ेसप्टेंबर, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, वनिड श्रेणी लाग ू करण,े सिेावनितृ्त वशक्षकांनी सन २०२१ पासनू विकलेल्या 

वनितृ्तीिेतनाच े अंशदान आवण योगदान दणेे, प्राथवमक वशक्षकांना सातिा िेतन आयोगाच े हप्त े वितररत 

करण,े गट विम्याची रक्कम सिेावनितृ्तीनतंर तातडीन े वमळते ही रक्कम सदु्धा सन २०१८ पासनू प्रलंवबत 

असण,े मावसक वनितृ्तीिेतन दर मवहन्याच्या एक तारखेला दणे,े अशा विविि मागण्या वजल्हा पररषद नागपरू 

यांच्याकडे सिेावनितृ्त वशक्षकांनी केल्या आहते, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, प्राथवमक वशक्षकांच्या प्रलंवबत मागण्यांबाबत शासनान े कोणती कायािाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.कगरीश महाजन (१४-०५-२०२४) : (१) अंशत: खरे आह.े 

(२) ि (३) होय, वशक्षणाविकारी (प्राथवमक) यांनी आयोवजत केलेल्या तक्रार वनिारण सभेमध्ये वशक्षक 

सघंटना ि विविि वशक्षक सघंटना यांनी अशा विविि मागण्या मौवखकररत्या उपवस्थत केलेल्या आहते. 

 वदनांक ३१/१२/१९६७ पयंत वनयकु्त प्राथवमक वशक्षकांना िररष्ठ श्रेणीतील २०% प्रमाणे सिेा 

ज्येष्ठतेनसुार वनिड श्रेणी लाग ुकरण्यात आली आह.े तसचे वदनांक ०१/०१/१९६८ नतंर वनयकु्त प्राथवमक 

वशक्षकांना िररष्ठ श्रेणीतील २०% प्रमाणे सिेाजेष्ठतेनसुार वनिडश्रेणी लाग ुकरण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात 

आले आह.े 

 सिेावनितृ्त वशक्षकांच े उपदान ि अंशराशीकरण माह े ऑक्टोबर, २०२२ पयंत ि ७ िे िेतन 

आयोगाचा १,२,३ हप्ता अदा करण्यात आला आह.े माह ेनोव्हेंबर, २०२२ पासनू अनदुाना अभावि प्रलंवबत 

आह.े 

 गट विमा सन २०१८ ते २०२१ पयंतच ेप्रस्ताि िेळोिेळी शासनाकडून प्राप्त दरपत्रकानसुार त्िरीत 

कायािाही करुन वित्त विभागास सादर करण्यात आलेले होते. वित्त विभागाकडून सदर गट विमा दयेकाला 

एक िषााच ेिर कालाििी झाल्यान ेसन २०२३ मध्ये सन २०१८ ते २०२१ पयंत प्रस्ताि सिुाररत आदशे 

जोडून सादर करण्याकरीता तसचे २०४/- ि ४८०/- कपाती बाबत आक्षेप नोंदिनू आक्षेपांची पतूाता 

करण्याकरीता परत करण्यात आले. सदर दयेकािरील आक्षेपांची पतुाता करुन गट विमा दयेके पनु:ि मजंरूी 

करीता वित्त विभागास सादर करण्याबाबतची कायािाही सरुु आह.े 

 सिेावनितृ्त वशक्षकांची मावसक पने्शन दर मवहन्याला १ तारखेला करण्यासबंंिान ेकायािाही सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 
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अिोला कजल्यातील िट रुम प्राथकमि आरोग्य िें द्राला दान कदलेल्या ४७ एिर जकमनीचे 

उतपन्न कमळत नसल्याबाबत 

  

(८) २१९३५ (०५-०१-२०२४) श्री.अमोल कमटिरी, श्री.कवक्रम िाळे : सन्माननीय साववजकनि 

आरोग् य व िट टट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) अकोला वजल््ातील कुरुम प्राथवमक आरोग्य कें द्राच े (पी.एच.सी.) आवथाक उत्पन्न िाढािे या 

दृष्टीन ेकै.गरजाबाई सारडा यांनी ४७ एकर शतेजमीन सदर आरोग्य कें द्राला दान वदली आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सदर जमीन गेल्या चार िषांपासनू दसुरी व्यक्ती कसण्याच ेकाम करत असनू त्याच ेउत्पन्न 

प्राथवमक आरोग्य कें द्राला वमळत नसल्यान े याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानतंर या सदंभाात आिश्यक 

कायािाही करुन सबंंवित शतेजवमनीतील वपकाच े उत्पन्न प्राथवमक आरोग्य कें द्राला वमळािे यासाठी 

कायािाही करािी अशी सचूना वजल्हा पररषद स्थायी सवमतीच्या सभेत सत्तापक्षाच्या गटनते्यांकडून 

उपवस्थत करण्यात आली असल्याच ेवनदशानास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, शासनान ेसदर प्रकरणी चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीअंती काय आढळून आले ि 

त्यानषुगंान ेशासनान ेयाबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

डॉ. तानाजी सावांत (२२-०३-२०२४) : (१) होय. 

(२) होय. 

(३) सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली असनू वजल्हा पररषद, अकोला आरोग्य विभागांतगात प्राथवमक 

आरोग्य कें द्र कुरुम स्तरािर जाहीर वललाि करुन रुपये ८ लक्ष ६२ हजार ४०० रुपये मध्ये जमीन 

लागिडीकरीता वदनाकं ३१ माचा, २०२४ पयंत दणे्यात आली आह ेि त्याची रक्कम प्रा.आ.कें द्र कुरुमच े

खातेमध्ये जमा करण्यात आली. 

 तत्पिूी िैद्यकीय अविकारी प्राथवमक आरोग्य कें द्र कुरुम यांनी वदनाकं ११/१०/२०२३ रोजी 

ठाणदेार, पोलीस स्टेशन माना येथे अज्ञात व्यक्तीच ेनािे विना परिानगीन ेजमीन िहीत करुन पेरले त्याबाबत 

चौकशी करण्याच ेलेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आह.े 

 त्याचप्रमाणे वजल्हा पररषद पनॅलिरील विविज्ञ यांच े माफा त श्री.सरेुश नदंलालजी मालाणी यांना 

मागील तीन िषााच ेउत्पन्न जे प्राथवमक आरोग्य कें द्रास वमळाले नाही ते अवतररक्त व्याजासह रुपये ३१ लक्ष 

८६ हजार दणे्यात यािे अस े नोटीस वदनांक ०३/११/२०२३ ला दणे्यात आली. श्री.सरेुश नदंलालजी 

मालाणी यांच ेनािे मा.ठाणदेार, पोलीस स्टेशन, माना यांचकेडे कायदवेशर कायािाही करण्याबाबत वदनांक 

२१/११/२०२३ रोजी लेखी तक्रार दाखल केली. परंत ु श्री. मालाणी यांनी कोणतेही उत्तर न वदल्यान े

प्रशासनाच्याितीन ेमा.वदिाणी न्यायालय अकोला येथे िसलुीसदंभाात दािा दाखल केलेला आह.े करीता 

मा.न्यायालय माफा त कायािाही सरुु आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 
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राज्यातील वैदयिीय प्रयोगशाळा तांत्रज्ञान कशक्षण अ्यासक्रमातील उत्तत्तीणण कव्ा्याचची 

नोंदणी महाराष्ट्र पॅरामेकडिल िौकन्सलने िरण्याबाबत 

  

(९) २२०२८ (०५-०१-२०२४) श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, 

श्री.जयांत आसगाविर, श्री.अकभकजत वांजारी, श्री.राजेश राठोड, श्री.धीरज कलांगाडे, श्री.सटधािर 

अडबाले, डॉ.प्रज्ञा सातव : सन्माननीय वै्िीय कशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्यात सन २०१४ पासनू आतापयंत दीड लाखाहून अविक विद्याथी िैदयकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान 

वशक्षण अभ्यासक्रमात उत्तीण झाले असनू महाराष्ट्र परॅामवेडकल कॉवन्सलन े अद्यापही या विद्यार्थयांची 

नोंदणी न केल्यान ेह ेविद्याथी बेरोजगार झाले आहते, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शासनान े मावहती ि वनणाय घेिनू िैदयकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान वशक्षण अभ्यासक्रमात 

उत्तीण विद्यार्थयाचंी नोंदणी महाराष्ट्र परॅामवेडकल कॉवन्सलन े करण्यासदंभाात कोणती कायािाही केली िा 

करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.हसन मटश्रीफ (२६-०८-२०२४) : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) प्रश्न उद ्भित नाही. 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्यातील कजल्हा पररषदाांमधील िें द्र प्रमटखाांना वेतनवाढीची अट रद्द िरण्याबाबत 

  

(१०) २२१२२ (०५-०१-२०२४) अॅड.कनरांजन डावखरे, श्री.प्रकवण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 

श्री.ज्ञानेश्वर म्हाते्र : सन्माननीय ग्रामकविास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास उप सवचिांनी वदनांक २६ सप्टेंबर, २०२३ रोजी आदशे काढून कें द्र 

प्रमखुांना िेतनिाढ ही शासन वनणाय प्रवसध्द झाल्याच्या वदनांकापासनू लाग ू राहणार असल्याच े म्हटले 

आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, ही अट रद्द करून कें द्र प्रमखु पदािर रूज ूझाल्याच्या वदनांकापासनू पदोन्नतीची िेतनिाढ 

दणे्याची मागणी बलुढाणा वजल्हा सिेावनितृ्त कल्याणकारी ससं्थेच्याितीन े तसचे राज्यातील इतर कें द्र 

प्रमखु यांनी केली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय आढळून आले ि 

सदरहू मागणी सदंभाात शासनान ेकोणता वनणाय घतेला िा घेण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.कगरीश महाजन (१४-०५-२०२४) : (१) होय, ह ेखरे आह.े 

(२) होय, ह ेखरे आह.े 

(३) वदनांक २६/०९/२०२३ रोजीच्या शासन वनणायातील पररच्छेद क्र.३ येथील “सदर शासन वनणाय, 

शासन वनणाय प्रवसध्द झाल्याच्या वदनांकापासनू लाग ूराहील” ही अट रद्द करुन शासन वनणायात सिुारणा 

करण्याच्या अनषुगंान ेशासनािर येणाऱ्या आवथाक भाराची पररगणना करण्याच्या अनषुगंान ेमखु्य कायाकारी 
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अविकारी, वजल्हा पररषद (सिा) यांचकेडून मावहती मागविण्यात आली आह.े मावहती प्राप्त झाल्यानतंर वित्त 

विभागाच्या वनदशेानसुार कायािाही करण्यात येईल. 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्यातील आरोग्यसेवाांचा सटधाररत आराखडा कनकित िरणेबाबत 

  

(११) २२२१२ (०५-०१-२०२४) श्री.रणकजतकसांह मोकहते-पाटील, श्री.सटकनल कशांदे : सन्माननीय 

साववजकनि आरोग् य व िट टट ांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्याच्या आरोग्य सिेेचा आराखडा १९८१ ची लोकसखं्या गवृहत िरुन वनवित करण्यात आला 

असनू ४० िषाापिूीच्या लोकसखं्येनसुार २०२३ मध्ये ही आरोग्य ससं्थांची वनवमाती ि कमाचाऱ्याचंी भरती 

करण्यात येत,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िाढत्या लोकसखं्येनसुार आरोग्य ससं्थांची वनवमाती करणे ि कमाचाऱ्यांची भरती करण े

यासाठी सन २०१३ साली शासनान े सिुाररत आराखडा जाहीर केला मात्र १० िषाानतंरही या 

आराखड्यानसुार आरोग्य ससं्था िाढिण्यात आलेल्या नसनू त्यानसुार कमाचाऱ्याचंी भरती ही करण्यात 

आलेली नाही, ह ेखरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सन २०१३ साली प्रत्यकेी ३० खाटांच्या ४७ ग्रामीण रुग्णालयांना मान्यता दणे्यात आली 

होती परंत ु त्यापकैी बहुतांश रुग्णालयांच ेकाम अद्यापही झालेले नाही तर काही वठकाणी इमारती झाल्या 

पण त्यांच ेलोकापाण झाले नसल्याची बाब माह ेऑक्टोबर, २०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशानास आली 

आह,े ह ेही खरेआह ेकाय, 

(४) असल्यास, िाढत्या लोकसखं्येनसुार आरोग्यसिेेचा विस्तार करण्यासाठी नव्यान ेसिुाररत आराखडा 

वनवित करण्याबाबत शासनाच ेिोरण काय आह,े 

(५) असल्यास, िाढत्या लोकसखं्येनसुार आरोग्यसिेेचा विस्तार करण्यासाठी नव्यान ेसिुाररत आराखडा 

वनवित करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यत येत आहे, नसल्यास, विलंबाची कारण े

काय आहते काय ? 

  

डॉ. तानाजी सावांत (१२-०९-२०२४) : (१) ह ेखरे नाही. 

 सन २०११ च्या लोकसखं्यनेसुार वनकष ग्राहय िरुन आरोग्य ससं्थांची वनवमाती करुन पदभरती 

करण्यात येते. 

(२) सन २०१३ च्या बहृत आराखड्यानसुार सन २००१ च्या लोकसखं्येिर आिारीत आरोग्य ससं्था 

स्थापन करण्याबाबत तसचे आरोग्य ससं्थांची भौगोवलक पररवस्थती ि मा.लोकप्रवतवनिींची मागणी 

विचारात घेऊन आरोग्य ससं्थांची स्थापना करण्यात येते. 

 सदर मजंरू झालेल्या आरोग्य ससं्थांच ेबांिकाम ७५ टक्के पके्षा जास्त झाले असल्यास पदवनवमाती 

ि पदभरती करण्यात येते. 

(३) शासन वनणाय वदनाकं १७/०१/२०१३ नसुार बहृत आराखड्यामध्ये ४७ ग्रामीण रुग्णालये मजंरू करण्यात 

आली असनू त्यापकैी १५ वठकाणच े बांिकाम पणूा झालेल े आह.े २० वठकाणच े बांिकाम प्रगतीपथािर 

असनू १२ वठकाणच ेबािंकाम सरुु करण्यासाठीची कायािाही सबंंवित वजल्हा स्तरािर सरुु आह.े 
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(४) नव्यान ेसिुाररत िहृत आराखडा वनवित करण्यासाठी MRSAC ससं्थेची नमेणकू करण्यात आलेली 

आह.े सदर ससं्थेन े ठरविलेल्या वनकषानसुार राज्यातील सिा वजल््ाकडुन प्रस्तावित आरोग्य ससं्थांची 

छाननी करुन आरोग्य ससं्था अंवतम करण्यात यतेील. 

(५) शासन पत्र वदनांक ११ जलैु, २०२४ अन्िये आयकु्त, आरोग्य सिेा, मुबंई यांचकेडून नव्यान ेसिुाररत 

बहृत आराखडा वनवित करण्यासाठी आिश्यक मावहती ि कागदपत्रांसह त्रटुींची पतुाता करुन प्रस्ताि फेर 

सादर करण्यास कळविण्यात आले आह.े 
___________ 

  

चांद्रपूर कजल्यामध्ये वेिोलीचे अनेि भूकमगत व खटल्या िोळसा खाणींमध्ये  

स्थाकनिाांऐवजी परप्राांतीय िामगाराांना िामावर घेतल्याबाबत 

  

(१२) २२३१७ (१९-०४-२०२४) श्रीमती उमा खापरे : सन्माननीय उ्ोग मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) राज्यातील चदं्रपरू वजल््ामध्ये िेकोलीच े अनके भवूमगत ि खलु्या कोळसा खाणी असनू या 

खाणींमध्ये कंत्राटदाराला काम वमळताच परप्रातंीय कामगारांना बोलिनू कामािर रुज ू करण्यात येत 

असल्यान े स्थावनक कामगारांना काम वमळत नसल्यामळेु बेकारी िाढत असल्याची बाब माह े सप्टेंबर, 

२०२३ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, िेकोली कोळसा खाणीच्या प्रशासनासोबत कामगार विभागान े तातडीन े लक्ष घालनू 

राज्यातील कामगारांना काम वमळिनू दणे्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.उदय सामांत (२०-०९-२०२४) : (१) नाही. 

याबाबत वजल्हा कायाालय, विभागीय कायाालय अथिा उद्योग सचंालनालयात कोणतेही वनिेदन 

अथिा पत्र प्राप्त झालेले नाही. 

चदं्रपरू वजल््ामध्ये िेस्टना कोलवफल्ड वल. यांच्या चदं्रपरू, बल्लारपरू ि मांजरी येथे कोलमाईन्स 

असनू त्यामध्ये एकूण १४३६२ रोजगार वनवमाती झाली आह.े यामध्ये स्थावनक लोकांना रोजगार यांच ेप्रमाण 

८२ टक्के एिढे आह.े 

(२) प्रश्न उद ्भित नाही. 

(३) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

नागपूर शासिीय वै्िीय महाकव्ालय व रुग्णालयातील पदव्यटत्तर अ्यासक्रमाच्या 

कनवासी डॉक्टराांना मानधनातील थिीत रक्िम कमळण्याबाबत 

  

(१३) २२३८२ (१९-०४-२०२४) श्री.अकभकजत वांजारी, श्री.सटधािर अडबाले, श्री.धीरज कलांगाडे, 

श्री.राजेश राठोड, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, डॉ.प्रज्ञा सातव, 

श्री.जयांत आसगाविर : सन्माननीय वै्िीय कशक्षण मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालयातील सन २०१९ ते २०२२ या िषाातील पदव्यतु्तर 

अभ्यासक्रमाच्या बंिपावत्रत १८० वनिासी डॉक्टरांना त्यांच्या मानिनातील थकीत रक्कम वमळाली नाही, 

ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, शासनान े वदनांक १ जलैु, २०१८ रोजी सिा पात्र कमाचाऱ् यानंा महागाई भत्ता िाढिनू 

दणे्याची अविसचूना वनगावमत केली असनू सदर वनयमानसुार िैद्यकीय वशक्षण ि सशंोिन सचंालनालयान े

वदनांक २७ डवसेंबर, २०२२ रोजी वनदशे दऊेनही सदर रुग्णालयातील पदव्यतु्तर विद्यार्थयांना ३ कोटी ६० 

लाख रुपये ची थकीत रक्कम दणे्यात आली नाही, ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, सदर १८० वनिासी डॉक्टरांना मानिनातील थकीत रक्कम दणे्याबाबत कोणती कायािाही 

केली तसचे याबाबत वदरंगाई करणाऱ्या अविकाऱ्यािंर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.हसन मटश्रीफ (०२-०७-२०२४) : (१) ि (२) ह ेखरे नाही. 

 सन २०१९-२०२१ या कालाििीमध्ये शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रूग्णालय, नागपरू 

येथील वनिासी डॉक्टरांना महागाई भत्त्यातील िाढीि फरकाची रक्कम अदा करण्याकरीता वडसेंबर, २०२३ 

वहिाळी अवििेशनात परुिणी मागणी सादर करण्यात आली होती. सदर परुिणी मागणीव्दारे मजंरू 

अनदुानातनू उपरोक्त वनिासी डॉक्टरांना महागाई भत्त्यातील िाढीि फरकाची रक्कम पणूात: अदा करण्यात 

आली आह.े 

  तसचे, सन २०२२ पासनू वनिासी डॉक्टरांना महागाई भत्त्याच्या िाढीसहीत विद्यािेतन वनयवमतपणे 

अदा करण्यात यते आह.े 

(३) ि (४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्यातील न्ाांमधील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 

 (१४) २२९७२ (३०-०५-२०२४) श्री.सतयजीत ताांबे : सन्माननीय मटख् यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) कें द्रीय प्रदषूण वनयंत्रण मडंळाच्या माफा त राष्ट्रीय जलस्तर वनरीक्षण कायाक्रमांतगात करण्यात आलेल्या 

तपासणीत राज्यातील ५३ नद्या प्रदवूषत असल्याची बाब वनदशानास आली असनू िातािरणीय बदल, कमी 

पाऊस, मानिवनवमात प्रदषूण, सांडपाणी, उद्योगांमिील प्रवक्रया न केलेले रासायवनक पाणी, जलपणी इत्यादी 

कारणांमळेु नागररकांच ेि जलचरांच ेआरोग्य िोक्यात आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उद्योगांमध्य ेप्रदषूण वनयंत्रण यंत्रणा नसल्याच ेतसचे प्रदषूण वनयंत्रण उपायांची काटेकोरपण े

अंमलबजािणी होत नसल्याची बाब वनदशानास आली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, राज्यातील स्थावनक स्िराज्य ससं्थांना त्याचं्या िावषाक अंदाजपत्रकात २५% रकमचेी 

तरतदू सांडपाणी ि नागरी घनकचऱ्याच्या व्यिस्थापनासाठी ठेिण्याच ेवनदशे हररत लिादान ेवदले असताना 

त्याची अंमलबजािणी प्रभािी पध्दतीन ेहोत नसल्याच ेवनदशानास आले आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपरोक्त नद्यांच े प्रदषूण रोखण्यासाठी शासनान े कोणती कायािाही अथिा उपाययोजना 

केली आह ेिा करण्यात यते आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.एिनाथ कशांदे (०२-०७-२०२४) : (१) ह ेअंशत: खरे आह.े 

(२) ह ेखरे नाही. 

(३) ह ेखरे नाही. 

(४) महाराष्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मडंळामाफा त राज्यातील नदी पट््यांच े प्रदषूण कमी करण्याकरीता प्रदवूषत 

नद्यांच ेकृती आराखडे तयार करून कें द्रीय प्रदषूण वनयंत्रण मडंळाकडे सादर करण्यात आले आहते. सदर 

कृती आराखड्यांची अंमलबजािणी विविि विभागांमाफा त करण्यात येत आह.े 

• मा.हररत लिादान े वदलेल्या वनदशेाप्रमाणे प्रदवूषत नदी पट््यांमध्ये प्रदषूण रोखण्याकरीता स्ितंत्र 

पयाािरण सवंनयंत्रण दलाची स्थापना प्रदवूषत नदी पटे् असलेल्या सिा वजल््ांमध्य े करण्यात आली 

आह.े 

• राज्यातील स्थावनक स्िराज्य ससं्थांना त्यांच्या िावषाक अदंाजपत्रकात २५ % रकमचेी तरतदू सांडपाणी 

ि नागरी घनकचऱ्याच्या व्यिस्थापनासाठी ठेिण्याच ेवनदशे दणे्यात आले आहते. 

• स्थावनक स्िराज्य ससं्थांच्या हद्दीमिनू वनमााण होणाऱ्या ि विनाप्रवक्रया सोडण्यात येणाऱ्या घरगतुी 

सांडपाण्यामळेु होणाऱ्या जलप्रदषूणाच्या अनषुगंान ेसबंंवित स्थावनक स्िराज्य ससं्थांविरुध्द महाराष्ट्र 

प्रदषूण वनयंत्रण मडंळामाफा त जल (प्रदषूण, प्रवतबंि ि वनयंत्रण) कायदा, १९७४ मिील तरतदुीनसुार 

िेळोिेळी कारिाई करण्यात येते.      

• औद्योवगक कारखान्यांना नदीमध्ये अप्रवक्रयाकृत सांडपाणी सोडण्यास प्रवतबंि करण्यात आला आह.े 

तसचे, महाराष्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मडंळान े तयार केलेल्या अंमलबजािणी िोरणानसुार प्रदषूणकारी 

उद्योगांिर कारिाई करण्यात येते. 

• उद्योगांमिनू वनमााण रासायवनक सांडपाण्यामळेु होणाऱ् या जलप्रदषूणाच्या अनषुगंान ेसबंंवित उद्योगांिर 

जल (प्रदषूण, प्रवतबंि ि वनयंत्रण) कायदा, १९७४ मिील तरतदुीनसुार िेळोिेळी कारिाई करण्यात 

येते. 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्य शासिीय िमवचाऱयाांना ०१ नोव्हेंबर, २००५ पूवत्तीण कनयटक्त िेलेल्या िमवचाऱयाांना  

जटनी कनवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

  

(१५) २३०४२ (२२-०७-२०२४) श्री.किरण सरनाईि, श्री.कवक्रम िाळे, श्री.सतयजीत ताांबे, 

श्री.सकतश चव्हाण, श्री.ज्ञानेश्वर म्हाते्र, श्रीमती उमा खापरे, अॅड.कनरांजन डावखरे, श्री.प्रसाद लाड, 

प्रा.राम कशांदे, श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, डॉ.प्रज्ञा सातव, 

श्री.राजेश राठोड, श्री.अकभकजत वांजारी, श्री.जयांत आसगाविर, श्री.सटकनल कशांदे : सन्माननीय उप 

मटख् यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) राज्य शासकीय कमाचाऱ्यांना वदनाकं २ फेब्रिुारी, २०२४ च्या शासन वनणायानसुार ज्यांची जावहरात      

१ नोव्हेंबर, २००५ पिूी प्रकावशत झाली ि वनयकु्ती १ नोव्हेंबर, २००५ नतंर झाली अशांना जनुी 

वनितृ्तीिेतन योजनचेा लाभ वदला असनू या आिारे जे कमाचारी १ नोव्हेंबर, २००५ पिूी विनाअनदुावनत 

वकंिा अशंतः अनदुावनत शाळेत सिेेत रुज ूझाले त्यांना जनुी वनितृ्तीिेतन योजनचेा लाभ वमळत नसल्याच े

माह ेएवप्रल, २०२४ रोजी िा त्यासमुारास वनदशानास आले आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 
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(२) असल्यास, मा.सिोच्च न्यायालयान े १ नोव्हेंबर, २००५ पिूी वनयकु्त विनाअनदुावनत ि अंशतः 

अनदुावनत शाळेतील वशक्षक ि वशक्षकेतर कमाचाऱ्यांना जनुी वनितृ्तीिेतन योजनचेा लाभ दणे्याच ेमान्यता 

वदली आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या शासन वनणायामध्ये केिळ शासकीय अविकारी ि कमाचाऱ्यांना कें द्र शासनाच्या ितीिर 

महाराष्ट्र नागररक सिेा वनितृ्ती वनयम, १९८२ ि महाराष्ट्र नागरी सिेा वनितृ्तीिेतनाच ेअंशराशीकरण १९८४ 

ि सिासािारण भविष्ट्यवनिााह वनिी अनषुवंगक वनयमाच्या तरतदुी लाग ूकरण्यासाठी एक िेळ पयााय दणे्यात 

आला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, वनमशासकीय अनदुावनत शाळेतील वशक्षक वशक्षकेतर कमाचारी यांनाही हा वनणाय लाग ू

करण्यासाठी शासन सदर वनणायात सिुारणा करणार आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(५) असल्यास, वदनांक ०१ नोव्हेंबर, २००५ पिूी सेिेत वनयकु्त विनाअनदुावनत ि अंशतः अनदुावनत 

शाळेतील वशक्षक ि वशक्षकेतर कमाचाऱ्यांना जनुी वनितृ्तीिेतन योजनचेा लाभ दणेेबाबत तसचे कें द्र 

शासनाच्या ितीिर महाराष्ट्र नागररक सिेावनितृ्ती वनयम, १९८२ ि महाराष्ट्र नागरी सिेा वनितृ्ती िेतनाच े

अंशराशीकरण १९८४ ि सिासािारण भविष्ट्यवनिााह वनिी अनषुवंगक वनयमाच्या तरतदुी लाग ूकरण्याबाबत 

शासनान ेकोणती कायािाही िा उपाययोजना केल्या आहते िा करण्यात येत आहते, 

(६) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.अकजत पवार (१३-०८-२०२४) : (१) होय, ह ेखरे आह.े  

(२) नाही, ह ेखरे नाही. 

(३) होय, ह ेखरे आह.े 

(४) वनमशासकीय अनदुावनत ससं्थांमध्ये कायारत वशक्षक ि वशक्षकेतर कमाचाऱ्यानंा जनु्या वनिवृत्तिेतन 

योजनचेा पयााय वमळण्याबाबत वििानसभा तारांवकत प्रश्नाच्या अनषुगंान े वििानसभेमध्ये वदनांक 

०१/०७/२०२४ रोजी झालेल्या चचनेसुार ग्रामविकास विभागाकडून वित्त विभागाकडे प्राप्त वजल्हा 

पररषदचे्या प्रस्तािातील त्रटुी दरू केल्यानतंर आिश्यक ती सिा कायािाही केली जाईल तसचे, ३ मवहन्याच्या 

आत सरकार त्याबद्दलचा वनणाय घेईल, अस ेमा.उपमखु्यमतं्री (वित्त) यांनी नमदू केले आह.े  

(५) शासन मान्यता ि अनदुान प्राप्त ज्या शकै्षवणक ससं्थानंा १०० टक्के अनदुान वदले जाते त्यास अनदुावनत 

ससं्था अस ेसबंोिले जाते असा वनकाल मा.उच्च न्यायालय, मुबंई यांनी ररट यावचका क्र. ८३८७/२०१३ 

च्या अनषुगंान ेवदनांक ३०/०४/२०१९ रोजी वदला आह.े सदर वनणायास मा.सिोच्च न्यायालयात आव्हान 

वदले असल्यान ेसदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आह.े 

(६) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

राज्यातील अनाथ बालसांिट लाांना बालिाांचे पालन पोषण अनटदान कवतरीत िरण्याबाबत 

  

(१६) २३३९० (२०-०७-२०२४) श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, 

डॉ.प्रज्ञा सातव, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय मकहला व बालकविास मांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 
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(१) राज्यातील ७० हजार अनाथ बालकांना िषाभरापासनू पालन पोषण अनदुान वमळाले नसल्याबाबतची 

बाब माह ेएवप्रल, २०२४ मध्ये िा त्यासमुारास वनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, राज्यातील अनाथ बालसकुंलांना सदर शासकीय वनिी उपलब्ि झाला नसल्यान े
बालसकुंल चालकांची आवण तेथील बालकांची अिस्था दयनीय झाली आह,े ह े ही खरे आह े
काय, 

(३) असल्यास, राज्यातील अनाथ बालसकुंलांना पालन पोषण अनदुान वमळणेबाबत शासनान े कोणती 

कायािाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

िट मारी आकदती तटिरे (२४-०९-२०२४) : (१) ि (२) ह ेखरे नाही. 

 बाल न्याय (मलुांची काळजी ि सरंक्षण) अविवनयम, २०१५ सिुारीत अविवनयम, २०२१ आवण 

महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मलुांची काळजी ि सरंक्षण) वनयम २०१८ नसुार काळजी ि सरंक्षणाची गरज 

असलेल्या बालकांसाठी राज्यात कायारत असलेल्या स्िंयसिेी ससं्थांना सन २०२३-२४ या वित्तीय 

िषाामध्ये ८०% सहाय्यक अनदुान वदनांक ०७/११/२०२३ रोजीच्या शासन वनणायान्िये अदा करण्यात 

आले आह.े  

(३) स्ियंसिेी ससं्थांच े सन २०२३-२४ या वित्तीय िषाामिील उिाररत २०% सहाय्यक अनदुान अदा 

करण्याबाबतचा प्रस्ताि वनयोजन आवण वित्त विभागान े उपवस्थत केलेल्या त्रटुींच्या पतुातेसह फेरसादर 

करण्याची कायािाही करण्यात येत आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही.  
___________ 

  

लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे याांचे मटांबईत आांतरराष्ट्रीय दजावचे स्मारि उभारण् याबाबत 

  

(१७) २३४८१ (३०-०५-२०२४) श्रीमती उमा खापरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ज्ञानेश्वर म्हाते्र, प्रा.राम 

कशांदे : सन्माननीय मटख् यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच ेिास्तव्य असलेल्या घाटकोपर येथील वचराग नगर (मुबंई) येथील 

झोपडपट्ीचा पनुविाकास करुन तेथील अण्णाभाऊ साठे यांच्या घरांच े जतन करुन त्यांच े आतंरराष्ट्रीय 

दजााच े स्मारक उभारण्याचा वनणाय झोपडपट्ी पनुिासन प्राविकरणान े घेतला असल्याची बाब माह े माचा, 

२०२४ च्या वतसऱ्या आठिड्यात िा त्यादरम्यान वनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, यासाठी ३०५ कोटी ६२ लाख २९ हजार रुपये खचा करून आतंरराष्ट्रीय स्मारक बांिले 

जाणार असल्याची मावहती सामान्य प्रशासन विभागान ेवदली असनू याचा आराखडा शासनान ेतयार केला 

आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या स्मारकाच ेबांिकाम किीपासनू सरुू करण्यात येणार आह,े 

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच े मुबंईत 

आतंरराष्ट्रीय दजााच ेस्मारक उभारण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 
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श्री.एिनाथ कशांदे (०२-०७-२०२४) : (१), (२), (३) ि (४) शासनाच्या वदनांक ११/०३/२०२४ 

रोजीच्या शासन वनणाया अन्िये सावहत्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच े िास्तव्याच े वठकाण पत्राचाळ, 

वचरागनगर, घाटकोपर (प) येथे भव्य स्मारक उभारण्याचा वनणाय घेण्यात आला असनू त्याकरीता रुपय े

३०५.६२ कोटी इतक्या अंदावजत रकमसे तत्ित: मान्यता दणे्यात आली आह.े त्यानषुगंान ेसदर कामाच े

आराखडे ि सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करण्याची कायािाही झोपडपट्ी पनुिासन प्राविकरण माफा त 

करण्यात येत आह.े 

(५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

नवी मटांबईतील पाम बीच मागाववर नेरूळ पररसरातील पाणथळीच्या जकमनी कनवासी 

सांिट लासाठी खटल्या िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(१८) २३५५२ (१८-०६-२०२४) श्री.प्रकवण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, श्रीमती उमा खापरे, श्री.ज्ञानेश्वर 

म्हाते्र : सन्माननीय मटख् यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) निी मुबंईची फ्लेवमगंो वसटी अशी ओळख बनविणाऱ्या फ्लेवमगंो या प्रिासी पक्षाच्या अवििास 

असलेल े पाणथळ नष्ट करण्याच े काम निी मुबंई महानगरपावलकेकडून होत असल्यान,े या पाणथळीिर 

दरिषी हजारोच्या सखं्येन ेयणेाऱ्या फ्लेवमगंोचा अवििास पणूापणे नष्ट होण्याची भीती पयाािरण पे्रमींनी व्यक्त 

केली असल्याची बाब माह े फेब्रिुारी, २०२४ मध्ये िा त्यादरम्यान वनदशानास आली आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, निी मुबंईतील पाम बीच मागाािर नरेूळ पररसरातील खाडीवकनारी नसैवगाकरीत्या तयार 

झालेल्या पाणथळीच्या जवमनी वनिासी सकुंलासाठी खलु्या करण्याचा वनणाय निी मुबंई 

महानगरपावलकेच्या अंवतम विकास आराखड्यात जाहीर करण्यात आला आह,े ह ेही खरे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनषुगंान े या पाणथळ 

जवमनीिर वनिासी सकुंले उभारू नयेत यासाठी कोणत्या मागादशाक सचूना निी मुबंई महानगरपावलकेला 

केल्या िा करण्यात येत आहते, 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

  

श्री.एिनाथ कशांदे (०२-०७-२०२४) : (१) ह ेखरे नाही. 

(२) महाराष्ट्र प्रादवेशक वनयोजन ि नगररचना अविवनयम, १९६६ च्या तरतदुीनसुार विकास योजना तयार 

करण्यात येत असनू निी मुंबई महानगरपावलकेन ेमहानगरपावलका क्षेत्राकरीता प्रारुप विकास योजना उक्त 

अविवनयमांच्या कलम २६ अन्िये जनतेकडून सचूना/ हरकती मागविण्यासाठी प्रवसध्द करण्यात आलेली 

आह ेही बाब खरी आह.े  

तद्नतंर विवहत कालाििीत प्राप्त झालेल्या सचुना ि हरकतीिर िैिावनक कायािाही करुन प्रारुप 

विकास योजना शासनाच्या मजंरुीस्ति सादर केली आह.े सदरच्या प्रारुप विकास योजनिेर सचंालक, नगर 

रचना यांचा अहिाल मागविण्यात आला असनू त्याअनषुगंान ेप्रारुप विकास योजना मजंरुीबाबतची पढुील 

कायािाही प्रस्तावित आह.े अद्याप विकास योजनसे अंवतम मजंरुी दणे्यात आलेली नाही. 

(३) ि (४) विकास योजना प्रस्तािास शासनान ेमजंरुी वदली नसल्यान ेअशी बाब नाही. 
___________ 
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मटांबईतील वाहनाांची समस्या सोडकवण्यासाठी स्वतांत्र  

मटांबई पाित्तीण ांग ॲथॉररटी स्थापन िरण्याबाबत 

  

(१९) २३६०९ (३०-०५-२०२४) श्री.सकचन अकहर, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.अकभकजत 

वांजारी, श्री.धीरज कलांगाडे, श्री.सटधािर अडबाले, श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय मटख् यमांत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) मुबंईतील िाहनांची समस्या सोडविण्यासाठी स्ितंत्र मुबंई पाकीगं अथॉररटी (एमपीए) स्थापन 

करण्याबाबतचा प्रस्ताि बहृन् मुबंई महानगरपावलकेन ेदीड िषाापिूी शासनास सादर केला आह,े ह ेखरे आह े

काय, 

(२) असल्यास, सदर प्रस्तािाच े स्िरुप काय आह,े तसचे दीड िषाापासनू सदर प्रस्तािािरील कायािाही 

प्रलंवबत राहण्याची कारणे काय आहते, 

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या अनषुगंान े प्रस्तािास 

विलंब करणाऱ्या सबंंवित दोषींिर कोणती कारिाई केली, तसचे स्ितंत्र मुबंई अथॉररटी स्थापन 

करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ? 

 

श्री.एिनाथ कशांदे (२६-०६-२०२४) : (१) ह ेखरे आह.े 

(२) ि (३) आयकु्त, बहृन्मुबंई महानगरपावलका यांनी शासनास सादर केलेल्या प्रस्तािानसुार मुबंई पाकीगं 

ऑथॅाररटी स्थापन करण्याकरीता मुबंई महानगरपावलका अविवनयम, १८८८ मध्ये सिुारणा करण्यासाठी 

सबंंवित विभागांच े अवभप्राय प्राप्त करुन याबाबतचा प्रस्ताि शासन वनणायाथा सादर करण्यासदंभाातील 

अनषुवंगक कायािाही करण्यात येत आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

माकहती तांत्रज्ञान महामांडळाच्या गैरिारभाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२०) २४२९२ (१७-०६-२०२४) श्री.सतयजीत ताांबे : सन्माननीय मटख् यमांत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

करतील काय :- 

(१) महाराष्ट्र शासनाच्या मावहती तंत्रज्ञान महामडंळाच्या ई-मले प्रणालीच्या दखेभाल दरुुस्तीची करणाऱ्या 

म.ेक्लाऊड स्टेटस या कंपनीला महामडंळान ेदयेके न अदा केल्यामळेु वदनांक १४ त े१६ नोव्हेंबर, २०२३ 

दरम्यान कंपनीन ेआपले काम थांबविल्यामळेु शासनाच्या महाडीबीटी थेट लाभ हस्तांतरणाच्या योजना बंद 

पडल्या होत्या, ह ेखरे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, महाराष्ट्र शासनाच्या मावहती तंत्रज्ञान महामडंळाकडे अनके अवतमहत्िाच्या जबाबदाऱ्या 

असताना त्या गांभीयापिूाक पार पाडल्या जात नसल्याच ेिेळोिेळी वनदशानास आले आहे, ह ेही खरे आह े

काय, 

(३) असल्यास, लोकसिेा हक्क अविवनयम अतंगात शासनाच्या आपले सरकार पोटाल करीता १२४ सिेा 

सदरील महामडंळान ेअद्यापही अविसवूचत केलेल्या नाहीत, ह ेही खरे आह ेकाय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन मावहती ि तंत्रज्ञान महामडंळाकडील जबाबदारी 

वनविती करुन ती प्रभािीपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीन ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहते ?  

  

श्री.एिनाथ कशांदे (०१-०७-२०२४) : (१) ह ेखरे नाही, 

 महाडीबीटी पोटालच्या सिा सिेा AWS क्लाऊड सव्हारिर होस्टेड असल्यान े डीबीटी चा 

कुठल्याही सिेा बंद नव्हत्या. 

(२) ह ेखरे नाही, 

 सिा अनपु्रयोगाचं ेसिा सव्हार आवण डेटाबेस सरुळीतपणे चालत आहते. 

(३) ह ेखरे नाही, 

 सन २०१५ चा महाराष्ट्र अविवनयम क्रमांक ३१(३)(१) अन्िये प्रत्यके सािाजवनक प्राविकरण, या 

अविवनयमाच्या प्रारंभाच्या वदनांकापासनू तीन मवहन्यांचा कालाििीच्या आत, आवण त्यानतंर िेळोिेळी, 

ते परुिीत असलेल्या लोकसिेा, पदवनदवेशत अविकारी, प्रथम ि वद्वतीय अपील प्राविकारी आवण वनयत 

कालमयाादा या अविवनयमाखाली अविसवूचत करील. तसचे यात महाराष्ट्र मावहती तंत्रज्ञान महामडंळाचा 

कुठलाही हस्तक्षेप नसतो. 

(४) ि (५) प्रश्न उद ्भित नाही. 
___________ 

  

कवधान भवन :   कजतेंद्र भोळे 

नागपूर   सकचव-१ (िायवभार), 

महाराष्ट्र कवधानपररषद. 

  
____________________________________________________________________ 

मदु्रणपिूा सिा प्रवक्रया महाराष्ट्र वििानमंडळ सवचिालयाच्या संगणक यंत्रणेिर करण्यात आली आह.े 

मदु्रण: शासकीय मदु्रणालय, नागपरू 


